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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

Nation tv 

Workpointnews 

thaigov 

รมว.สธ.มอบนโยบาย 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบ

นโยบายการท างานในท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชน คือ “ลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” โดยมีนโยบายการท างาน 5 ด้าน คือ 1.การพัฒนา

งานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุก

พระองค์ เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2.การ

ดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ท้ังทางกาย ทางใจ และมีความม่ันคงทางสุขภาพ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ 3.การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ า ความแออัด ระยะเวลารอคอย และภาระค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขีดความสามารถรพ.

ทุกระดับ พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 4.ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ท้ังระบบบริการ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาก าลังคน ประชาชนได้รับการบริการท่ีทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่ม

รายได้ให้ประเทศ 5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร มีความสุขในการท างาน และก้าวหน้า

ในอาชีพ 

    ด้าน ดร.สาธิต กล่าวว่า ขอเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมท้ังจะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มสังคมให้ความส าคัญกับการสร้างสุขภาพ เพื่อเป็น

แรงจูงใจให้ประชาชน และขออาสาเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบข้อมูล Big Data ของทุกกรมและรพ. 

ให้น ามาใช้ประโยชน์และสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงอ่ืนด้วย 

 

มติชนออนไลน ์

ช่ืนชม รมว.สธ. 

   -เสนอข่าว เพจ @like Anutin โพสต์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และอธิบดีกรมต่างๆ ไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรง

อาหาร สป.สธ. หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวรับมอบสารสกัดกัญชาจากองค์การเภสัชกรรม ภายหลังกินเสร็จ นายอนุทิน

ยังน าจานไปเก็บด้วยตนเอง โดยมีแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า เป็นรัฐมนตรีฯ ติดดิน กินอยู่อย่างเรียบง่าย 

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากร 

 

ส านักข่าวไทย มติชน

ออนไลน์ ช่อง 9,TNN 

Nation tv Newtv 

สปริงสน์ิวส ์เว็บไซต์

แนวหน้า 

ผู้บริหาร สธ. ออกก าลังกาย 

     -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. น าคณะผู้บริหาร สธ. ออกก าลังกายเพื่อเรียกเหงื่อ

ระหว่างประชุมผู้บริหารระดับสูง ตามนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศ

แข็งแรง”  

 

มติชน เดลนิิวส ์

ไทยรัฐ แนวหน้า  

ไทยโพสต์ สยามรัฐ 

ผู้จัดการรายวัน 

กรุงเทพธุรกิจ 

กัญชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. แถลงข่าว สธ.ได้รับมอบสารสกัดน้ ามันกัญชา

มาตรฐานทางการแพทย ์ ล็อตแรกจากอภ. แบบหยดใต้ลิ้นชนิด THC สูงขนาด  

5 มล. 4,500 ขวด จะทยอยส่งให้รพศ.และผู้ปว่ยในโครงการศึกษาวิจัยการรักษากรณีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

และการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง และจะได้รับชนิด CBD สูง ขนาด 10 มล. 500 ขวด และชนิด THC:CBD 1:1 

ขนาด 5 มล. อีก 1,500 ขวด ภายในเดือนส.ค.นี้ นอกจากนี้ อภ. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผน

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ส านักข่าวไทย สวท. 

ไอเอ็นเอ็น ทวีีทุกช่อง 

ไทยฯ จะทยอยผลิตสารสกัดกัญชาส าหรับใช้บรรเทาและรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 200,000 

ขวดต่อเดือน ตัง้แต่เดือนก.ย.เปน็ต้นไป 

    -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลดั สธ. กล่าวว่า น้ ามันกัญชาชนิด THC สูง 3,900 ขวด จะกระจายไปให้รพศ. 12 แห่ง 

เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 

    -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าววา่ สารสกัดน้ ามนักัญชาชนิด THC สูง  

ท่ีกรมฯ ได้รับ 600 ขวด จะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์มะเรง็ในหลอดทดลอง 100 ขวด  

เพื่อศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจ านวนเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด อีก 500 ขวด น าไปศึกษาวิจัยประสิทธิผลและ

ความปลอดภัย รวมถึงทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ส าหรบัน้ ามันกัญชาชนิด THC:CBD 1:1 และ CBD สูง ท่ี

จะได้รับจะมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติใชใ้นการศึกษาวิจัย และการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในผู้ปว่ยมะเร็งระยะ

สุดท้ายท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ บางสว่นจะน าไปใช้กับผู้ปว่ยโรคลมชัก 

   -นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าววา่ มีการจัดต้ังศูนยป์ระสานงานห้องปฏิบัติการ

กัญชาทางการแพทย์ เพื่อพฒันาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการเก่ียวกับกัญชา และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของ

หน่วยงานตา่งๆให้มีมาตรฐานการตรวจที่ได้รับการยอมรับให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีดีในการใช้ของ

ประชาชน 

    -นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้ร่วมกับสถาบันรหัสสากล เปิดตัว Smartbar Application 

ให้บริการตรวจสอบข้อมูลท่ัวไปของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ท่ีถูกกฎหมายท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย ผ่านระบบ

แอนดรอยด์ ส่วนระบบไอโอเอสจะใชไ้ด้วนัท่ี 15 ส.ค.นี้ และยังมีระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ผลิตภัณฑ์

กัญชาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรงุผสมอยู่ ประชาชนท่ีประสบเหตุการณไ์ม่พงึ

ประสงค์จากการใช้กัญชา สามารถรายงานผ่านระบบออนไลน ์ ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ อย.  

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/ 

     -ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าววา่ การสกัดในล็อตท่ี 2 คาดว่าจะได้สารสกัดน้ ามันกัญชาเพิ่ม

อีกประมาณ 3,500 ขวด และในเดือนก.ย.จะปลูกรอบท่ี 2 จะได้สารสกัดน้ ามันกัญชาประมาณ 10,000 ขวด ทุก 5 

เดือน จากนั้นได้อีกเดือนละ 30,000 ขวด โดยโครงการระยะ 

ท่ี 2 เป็นการปลูกท้ังแบบอินดอร์และกรีนเฮาส์ สามารถเพิ่มผลผลิตเปน็ 150,000-200,000 ขวด คาดว่าจะปลูกได้

ต้นปี 2563 ส่วนโครงการระยะท่ี 3 เป็นการขยายพืน้ท่ีการปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม ท่ี อ.

หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี

   -นพ.มรุต จิรเศรษฐ์สิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ป.ป.ส.ได้ท าหนังสือแจง้วา่จะจัดส่งของกลางกัญชา

แบบแห้ง 700 กก. ภายในสัปดาห์หน้า และจะทยอยส่งอีก 300 กก.ในภายหลัง เพื่อน ามาปรงุยาต ารับไทยตามท่ีรพ.

อภัยภูเบศรท าไว้ และวนัท่ี 10 ส.ค.ได้เชญินายเดชา ศิริภัทร มาหารือการน าของกลางกัญชามาผลิตน้ ามันกัญชาสูตร

อาจารย์เดชาเพื่อใช้กับผู้ปว่ยต่อไป 

   -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดท าแบบประเมินความเสีย่งและแนวทางปฏิบัติ

ให้ค าปรึกษาแบบสั้นส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาแบบสั้น

แก่ผู้ป่วยท่ีได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วเกิดปัญหาจากการใช้ และศึกษาวิจัยโดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกรมสุขภาพจิตในโรควิตกกังวล ภาวะอารมณ์พฤติกรรมวุ่นวายจากสมองเสื่อม การนอนหลับจากน้ ามัน

ต ารับศุขไสยาศน์ และเตรียมด าเนนิการปลูกและสกัด ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการหลักสูตรการใช้สาร

สกัดกัญชาทางการแพทย์ ส าหรบัแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จัดท าระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงและแทรกซ้อนจาก

ปัญหาการใช้กัญชาและให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนผ่านระบบสารสนเทศและสื่อต่างๆ    

   -นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) กล่าวในงานประชุมวิชาการ

สารเสพติดระดับชาติ ครั้งท่ี 11 : สภาวการณ์นานาชาติท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด ว่า การใช้ประโยชน์กัญชาทาง

การแพทย์สามารถท าได้ตามมาตรา 4 อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถ

ปลูก ปรุง และผสม พืชยาเสพติด 3 ชนิด ได้แก่ โคคา ฝิ่น และกัญชา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษา 

สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อปลูกเสรีหรือการปลูกบ้านละ 6 ต้น ในกลุ่มประเทศท่ีดูเหมือนจะ

เปิดเสรี เช่น แคนาดา อเมริกา เนเธอร์แลนด์ ท าผิดกฎอนุสัญญาของ INCB ซึ่งก าลังถูกลงโทษแต่การลงโทษเป็น

ความลับระหว่างคู่เจรจากับยูเอ็น  

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
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     -นายสมศั กดิ์  จึ งตระ กูล  ประธานชมรม ผอ .รพ .สต.แห่ งประ เทศไทย เปิ ด เผยว่ า  ผอ .รพ.สต . 

และหัวหน้าสถานีอนามัยท่ัวประเทศ ขอความชัดเจนในนโยบายให้อสม.ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น 

ผจก.ออนไลน ์     -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม .รังสิต 

กล่าวถึงการให้สิทธิแพทย์พื้นบ้าน 3,000 คน ว่า หลังจากนี้ต ารับยา อ.เดชาต้องถูกพิจารณาจริง ๆ หมดข้ออ้างว่าขาด

คุณสมบัติ ถ้าต ารับยาผ่านต้องดูต่อว่า อ.เดชาจะได้ของกลางมาผลิตน้ ามันกัญชาหรือไม่ แต่การท่ีนายอนุทินยอมเซ็น

แก้ไขระเบียบฯ เป็นการแสดงความจริงใจขั้นที่หนึ่ง ท าให้อ.เดชายอมถอยเพราะเห็นความต้ังใจของรัฐมนตรี  

เว็บไซต ์thaiquote    -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต เปิดเผย

ว่า ท่ีผ่านมามีขบวนการท่ีจะพยายามผูกขาดและสกัดก้ันไม่ให้คนไทยสามารถผลิตและเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชา โดย

ด าเนินการผ่านอภ.และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยพันธ์ุกัญชาท่ีอภ.ใช้เป็นพันธ์ุท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ ราคา

เมล็ดละ 800 บาท และปลูกในระบบปิดโดยใช้เทคโนโลยี Medical Grade รวมถึงมีการว่าจ้างเอกชนในการปลูก ซึ่ง

การซื้อเมล็ดพันธ์ุจากต่างประเทศและการว่าจ้างเอกชนปลูกจะส่งผลให้ยาจากสารสกัดกัญชามีราคาสูง ขณะท่ีของ  

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด าเนินการโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐ ท าให้เจ้าหน้าท่ี

รัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการผลิตได้ 

   ขณะนี้ทราบว่ามีบริษัทต่างชาติยื่นขอสิทธิบัตรเก่ียวกับกัญชาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 100 ค าขอ ซึ่งยัง

ไม่รู้รายละเอียดค าขอ และหากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการผลิตและใช้ยาจากสารสกัด

กัญชาของคนไทยอย่างไรบ้าง  

ส านักข่าวไทย    -เสนอรายงานพิเศษว่า ตลอด 3 เดือนท่ีผ่านมา มีผู้ป่วยท่ีใช้น้ ามันกัญชาโดยไม่ผ่านการแนะน าจากแพทย์ มีอาการ

ข้างเคียงถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินรพ.แล้วหลายราย นโยบายปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เริ่มชัดเจนมากขึ้น แพทย์เวช

ศาสตร์ป้องกันให้ความเห็นว่า กระแสความเชื่อว่ากัญชารักษาได้ทุกโรค นโยบายรัฐท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ขณะท่ี

การศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาทางการแพทย์ยังไม่ชัดเจน อาจยากท่ีจะควบคุม ท้ังนี้ เม่ือเดือนมี.ค. คณะกรรมการควบคุม

สารเสพติดนานาชาติ ได้ออกรายงานประจ าปี มีข้อความตอนหนึ่งว่า บางประเทศท่ีปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ เช่น 

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต้องเผชิญกับปัญหาทางสาธารณสุข และสังคมหลายเรื่อง รัฐไม่สามารถควบคุมได้ มีการ

ลักลอบผลิตและจ าหน่ายกัญชามากมาย และในบางประเทศสามารถใช้กัญชาได้เสรี และใช้เพื่อสันทนาการ น าไปสู่การ

เสพยาเสพติดชนิดอ่ืน บุคลากรทางการแพทย์จึงเสนอให้ภาครัฐด าเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปและศึกษาให้แน่

ชัด มีการคัดกรอง เก็บข้อมูล และติดตามผลในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  

มติชน 

คอลัมน์ ข่าวสัน้

ต่างประเทศ 

    -เสนอข่าว รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เปิดให้ร้านขายยาท่ีได้รับอนุญาตขายกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นครั้งแรก เม่ือ

วันท่ี 6 ส.ค. ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมไปถึง PTSD สามารถซื้อกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ท่ีร้านขายยาใกล้บ้านได้  

 

Nation tv ThaiPBS 

ส านักข่าวไทย เว็บไซต์

ข่าวสด เว็บไซต์ประชา

ไท เว็บไซต์แนวหน้า 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

มติชนออนไลน ์

เว็บไซต์กระปุก ไทยรัฐ

ออนไลน์ mthai 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ 

    -เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. โพสต์ข้อความภายหลังได้รับการติดต่อจากทีมงานของ นายอนุทิน 

ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เพื่อปรึกษาหารือเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุว่า ยินดีท่ีจะให้

ค าปรึกษา แต่ยืนยันเงื่อนไขว่าไม่รับต าแหน่งใดๆ และไม่รับค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะมาในฐานะ

ประชาชนท่ีอยากเห็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นท่ีพึ่งให้ประชาชนไม่ต้องล้มละลายจาก

การเจ็บป่วย และเป็นแบบอย่างให้กับองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศ 

 

มติชนออนไลน ์

เว็บไซต์แนวหน้า 

ปัญหา รพ.กมลาไสยขาดยา 

    -เสนอข่าว นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 7 น าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม 

ลงพื้นท่ีเยี่ยมให้ก าลังใจและตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ในพื้นท่ี ต .โคกสมบูรณ์ อ.กมลไสย จ.

กาฬสินธุ์ และยืนยันว่า ขณะนี้ได้เร่งจัดสรรยามาไว้ท่ีรพ.กมลไสย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยตามปกติแล้ว ท้ังนี้จากการ

ตรวจสอบการสั่งซื้อยาของรพ.กมลาไสย พบว่า บางบริษัท รพ.ยังไม่สามารถซื้อเองได้ เนื่องจากยังติดขัดเรื่องเอกสารท่ี

อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการช าระหนี้ค้างเก่า เบ้ืองต้นจังหวัดได้ให้เงินสนับสนุนประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อให้รพ.

ในเครือข่ายจัดซื้อยาให้กับรพ.กมลไสยไปก่อน ส่วนปัญหาผู้ป่วยได้ยาไม่พอรับประทาน ได้สั่งการให้รพ.กมลาไสยเช็ค
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ปริมาณยาท่ีจ่ายให้กับคนไข้ และส่งข้อมูลให้กับรพ.กาฬสินธ์ุเพื่อสนับสนุนยาท้ังหมดภายในสัปดาห์นี้ พร้อมกับวาง

แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยปี 2563 จะสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท  ส่วน นพ.ประวิตร ศรีบุญ

รัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธ์ุ ขณะนี้มีค าสั่งให้ไปอบรมนอกพื้นท่ีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และผู้บริหาร สธ. ได้สั่งให้มีการ

ตรวจสอบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ.กมลาไสยแล้ว     

เดลินวิส์ คอลัมน์ตรีศูล    -กล่าววา่ ปัญหาเร่งดว่นกว่าเรือ่งกัญชา คือ รพ.กมลาไสยขาดยาจ่ายให้กับผู้ป่วย ต้องตรวจสอบให้พบว่าเปน็การ

ทุจริต หรือบกพร่องในการบริหารรพ. หรือมีปัญหาในระบบสาธารณสุข    

 

มติชน ไทยรัฐ เดลินวิส ์

กรุงเทพธุรกิจ 

ไทยรัฐออนไลน ์

มติชนออนไลน ์

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

ราคายารพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรพ.เอกชนประมาณ 43 ราย ไม่ได้จัดส่ง

ข้อมูลราคาซื้อขายยามาให้ตามก าหนด อยู่ระหว่างเรียกมาชี้แจง หากยังเพิกเฉยจะด าเนินการตามกฎหมาย และวันท่ี 9 

ส.ค.นี้ กรมฯ จะแถลงความคืบหน้าการติดคิวอาร์โค้ดราคายา เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกนเปรียบเทียบราคายาท่ี

ขายในรพ.เอกชนแต่ละแห่ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 

 

มติชนออนไลน ์

ThaiPBS  

เว็บไซต์สยามรัฐ 

โรคโปลิโอ 

    -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สอด และอสม. ได้เข้าไปหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอให้กับศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว 

บ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

   นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.ตาก กล่าวว่า ได้รับรายงานว่า ในรัฐผาปูนตรงข้าม อ.ท่าสองยาง พบผู้ป่วยโรค

โปลิโอแล้ว 5 คน ซึ่งตามหลักวิชาการจะมีผู้ติดเชื้อ 1 คน ต่อ 200 คน ท าให้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโปลิโอประมาณ 

1,000 คน ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคโปลิโอขึ้นได้ จึงจ าเป็นต้องรณรงค์หยอดวัคซีนให้กับเด็กไทยอายุ

ต่ ากว่า 15 ปี และเด็กต่างด้าวอายุต่ ากว่า 7 ปี รวมท้ังลูกหลานแรงงานต่างด้าวท่ีติดตามผู้ปกครองมาในประเทศไทย 

ในพื้นท่ี 5 อ าเภอชายแดนท้ังหมด 100,000 คน โดยจะด าเนินการร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายชาติพันธ์ คือ เครือข่ายฝั่ง 

จ.ตาก, เครือข่ายฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายฝั่งเมียนมา ตั้งแต่ 8 ส.ค. - 9 ก.ย. 2562       

 

ไทยโพสต์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

เว็บไซต์ขา่วสด 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

หญิงเสียชีวิตจากซื้อยากินเอง 

    -เ สนอข่ า ว  เพจ เฟซ บุ๊ก  ชุ ด าภ า  พรง าม  ได้ โพสต์ ข้ อคว าม เป็น อุทาหรณ์ ว่ า  น้ อ ง สา ว วั ย  25  ปี  

มีอาการปวดศีรษะไมเกรน ปวดตัว อาเจียน เวลามีประจ าเดือน ซื้อยาแก้ปวดจากร้านขายยากินต่อเนื่องเป็นเวลาปีกว่า 

กระท่ังเกิดอาการปวดศีรษะ แน่นหน้าอก อาเจียน และเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แพทย์ชี้ว่าอาจจะเป็น

เพราะรับยาปริมาณมากเกินไป  

 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

ผู้จัดการออนไลน ์

Nationtv. 

    -เสนอข่าว เพจ Drama-addict โพสต์เตือนเรื่องการรับประทานยาแก้ปวดไมเกรน ซึ่งหาซื้อได้ง่าย ว่า เป็นยา

อันตราย มีผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิต ต้องใช้ในการดูแลของแพทย์ หมอ แต่ท าไมคนไทยหาซื้อยาตัวนี้ง่ายเหลือเกิน  

ขนาดว่าคนที่ปวดหัวเพราะสาเหตุอ่ืนๆ ยังซื้อยาตัวนี้มากินกันง่ายๆ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นยาท่ีควรใช้ในการดูแลของ

แพทย์และเภสัชเท่านั้น  

 

ส านักข่าวไทย 

 

โรคแพ้ภูมิตัวเอง 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE เป็นโรคภูมิ

ต้านทานตนเองท าลายเนื้อเยื่อตัวเอง ท าให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการของโรคจะเป็นๆ หายๆ มีการก าเริบและสงบ

เป็นระยะ พบได้บ่อยในเพศหญิง สาเหตุท่ีแท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยส่งเสริมท าให้เกิด

โรค ได้แก่ การติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม มีความรุนแรงแตกต่างกัน  ตั้งแต่มีผื่น ปวดข้อ ไปจนถึง

อาการแสดงท่ีมีความรุนแรงถึงเสียชีวิต หากสงสัยจะมีการติดเชื้อหรือมีอาการผิดปกติท่ีอาจบ่งชี้ว่าโรคก าเริบ เช่น ไข้ 

อ่อนเพลีย มีผื่นขึ้นมากกว่าเดิม ปวดข้อ ผมร่วง มีแผลในปาก เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ 

 

ไทยรัฐ มติชน เดลินวิส ์

เรียกคืนเต้านมเทียม 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ได้รับข้อมูลจาก บ. แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) 

จก. และบ. นีโอฟาร์ม จก. แจ้งขอเรียกคืนผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ เนื่องจากพบความเสี่ยงในการ

เกิดมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ทั้งนี้ หากแพทย์พบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียม สามารถแจ้งศูนย์เฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. http://thaihpvc.fda.moph.go.th หรือ adr@fda.moph.go.th 

    ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนท าศัลยกรรมเต้านม
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ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้ รวมท้ังเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

ส าหรับผู้ท่ีศัลยกรรมแล้ว ควรตรวจสอบว่าตนเองฝังเต้านมเทียมท่ีเรียกคืนนี้หรือไม่ พร้อมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง

บริเวณรอบเต้านม รักแร้จนถึงกระดูกไหปลาร้าอย่างสม่ าเสมอ หากพบความผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ทันที 

 

แนวหน้า 

 

 

เดลินวิส์  

สัปดาห์นมแม่โลก 

   -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย จัดแถลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือน

วันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด "Empower Parents Enable breastfeeding เสริม

พลังพ่อแม่ เพื่อนมแม่ยั่งยืน"  

   -เสนอภาพข่าว น.ส.ระพิพรรณ วรรณพินทุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักอ านวยการ บขส. เป็นผู้แทนรับโล่

รางวัลเครือข่ายสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก พญ.พรรณพิมล   วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย โดย

ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการส่งนมแม่ 18,000 คน 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

นวิส์ทีวี เดลนิวิส ์

ไทยรัฐ ch3thailand 

แนวหน้า คมชัดลึก 

โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด 

มติชน เนชัน่ทีว ี

ดาราปั๊มนมเป็นเลือด 

   -เสนอข่าว จากกรณีเป้ย ปานวาด ดาราสาว โพสต์ภาพในอินสตาแกรม ระบุว่า ปั๊มนมแม่ออกมาเป็นก้อนเลือด มีสี

แดงของเลือดปนผสม  

    - พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุท่ีนมแม่มีเลือดปน

อาจมาจากการปั๊มน้ านมแรงเกินไป หรือเกิดบาดแผลท่ีบริเวณหัวนม หรืออาจเกิดจากเนื้องอกท่ีเต้านมหรือหัวนม จึง

ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจ และไม่ควรน านมท่ีมีเลือดผสมมาให้เด็กดื่ม เนื่องจากอาจได้รับเชื้อโรคบางชนิดท่ี

ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านน้ านมได้  

 

มติชน 

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม. 

    -เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผย ได้ร่วมกับ บ. ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จก. ผู้ประกอบ

กิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเชิงรุก โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

โดยอย.ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการด าเนนิธุรกิจออนไลน ์ แนวทางการเผยแพร่โฆษณา

ผลิตภัณฑ์สขุภาพทางเว็บไซต์ท่ีถูกต้องและ บ.ช้อปปีฯ้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ข้อห้ามในการโฆษณา มาตรการลงโทษผู้ขายสินค้าท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อผู้ขายสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีในการ

ตรวจสอบโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง จาก Keywords เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยมีแหล่งข้อมูล

ส าคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูล อย. ขา่วสารประชาสัมพนัธ์ของ อย. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอ่ืนๆ ซึง่ตั้งแตเ่ดือน 

ม.ค.-มิ.ย. 2562 สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิน้โฆษณา 

 

มติชน 

ปัญหาหมอกควันภาคใต้ 

    -เสนอข่าว นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

พื้นท่ีภาคใต้วันท่ี 7 ส.ค. 12-86 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากไฟป่าในพื้นท่ีป่าพรุภายในประเทศ และหมอกควันข้ามแดน 

ได้ส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้า เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบและหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

ไทยรัฐ 

ควบคุมคุณภาพอาหาร 

   -เสนอข่าวรองผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นพ.ปิติ ท้ังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด น าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตลาดสดทุ่ง

เจริญ ถ.เปรมประชาราษฎร์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แนะน าพอ่ค้าแม่ค้าให้รักษาคุณภาพอาหารและปริมาณการขาย 

เนื่องจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนัทักษะวชิาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

ระดับประเทศครัง้ท่ี 11 ประจ าป ี2562 มีผู้เขา้ร่วมแข่งขนัจ านวนมาก 

 

สยามกีฬา แนวหน้า 

ประชาชาติธุรกิจ 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

    -เสนอข่าว นพ.ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิต ณ กอง

ซ่อมเคร่ืองสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร ในกิจกรรมน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และเชิญชวนบริจาคโลหิตท่ี

งานธนาคารเลือด ชั้น 7 ตึกสิรินธร ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 

 

เดลินวิส ์

โรคไข้เลือดออก 

   -เสนอข่าว นายกฤชเทพ เนตรอรุณ ปลัดอ าเภอสองพีน่้อง นายชูชาติ คูธนะวนิชพงษ์ ผช.สาธารณสุขอ าเภอสองพี่
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น้อง และรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 ลงพืน้ท่ีหมู่ 3 บ้านรางกร่าง ต.ศรีส าราญ อ.สองพีน่อ้ง จ.สุพรรณบุรี เพื่อ

แก้ไขปัญหาอย่างเรง่ด่วนหลังพบผู้ป่วยไขเ้ลือดออก 9 ราย พร้อมท้ังชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ท่ี ออก

ส ารวจสิง่แวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย เพื่อท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน้ ายุงลาย 

 

ผู้จัดการรายวัน 

บริการสุขภาพทางไกล 

   -เสนออินโฟกราฟิก นวัตกรรมทางการแพทย์และระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางรองรับระบบดูแลสุขภาพทางไกล 

เพื่อให้ประชาชนอาศัยในพื้นท่ีชนบทห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปท่ีรพ. เพิ่มประสิทธิภาพ

การดูแลผู้ป่วย ช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. และ สธ. 

 

ข่าวสด 

โรคมาลาเรีย 

   -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า ชาวบุรุนดีในทวีปแอฟริกาเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรียแล้วกว่า 1,801 คน ระหว่าง 1 

ม.ค.-21 ก.ค. 2562 จากผู้ป่วย 5.7 ล้านคน หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยูเอ็นระบุสาเหตุมาจากการขาด

ทรัพยากรบุคคล การขนส่ง และการเงิน  

 


